



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๒๕๐๔/ว

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๔/ว (ล) ๗๗๔๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีวัดเป็นจำนวนมาก บางวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมาก บางวัดมีฉาบปลาสถาน แต่เตาเผายังไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน วัดหลายแห่งตั้งทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีวัดจำนวนหนึ่งเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม สมควรจะได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสร้างวัด ตั้งวัด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้วัด เป็นศาสนสถานที่มีความสง่างาม เป็นหลักฐาน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับเรื่องมาพิจารณา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

/สำนักงานพระพุทธแห่งชาติ ...

สำนักงานพระพุทธแห่งชาติขอหม้สการว่า แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เรื่องสร้างวัด ตั้งวัด ได้อาศัยหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หมวด ๑ เรื่องสร้างวัด หมวด ๒ เรื่องตั้งวัด กฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ ไม่สอดคล้องและครอบคลุม กับสภาพข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เคย ประชุมร่วมกับผู้แทนของมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เฉพาะเรื่องการสร้างวัด ตั้งวัด ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่ให้ครอบคลุม ถึงเรื่องการใช้ที่ดินของทางราชการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัดได้ และเมื่อพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้ ยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเรื่องสร้างวัด ตั้งวัด ก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์ เดิม

กรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในเรื่อง นี้เสียใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงเห็นสมควรที่ผู้แทนฝ่ายบ้านเมือง และ ผู้แทนของมหาเถรสมาคมจะได้พิจารณาร่วมกันแก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการ ดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยดำเนินการในรูปของคณะ กรรมการ ซึ่งจะเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อจะได้ มีกฎกระทรวงที่สมบูรณ์ไว้เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ นโยบายของทางราชการและคณะสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรด พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อไป

/ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้มีผู้แทนมหาเถรสมาคม ๔ รูป ประกอบด้วย

๑. พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๓. พระธรรมสิทธิเวที วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
๔. พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตามที่เสนอ

(นายสุทธิวงค์ จันทยาพิศาลสุทธิ)

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

ด้วย
สั่ง
พิมพ์
งาน
งาน